



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 126,678,823 ราย เสียชีวิต 2,778,838 ราย รักษาหาย 102,144,181 ราย สถานการณ์ในประเทศไทย 26 มี.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 128 ราย กระจายใน 6 จังหวัด ได้แก่ กทม. 98 ราย สมุทรสาคร 17 ราย สมุทรปราการและตาก จังหวัดละ 5 ราย สมุทรสงคราม 2 ราย และปทุมธานี 1 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 28,577 ราย รักษาหาย 86 ราย หายป่วยสะสม 27,032 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 1,453 ราย เสียชีวิตสะสม 92 ราย

มาตรการของ ศบค. สร. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, workpointtoday, pattyamail, thebangkokinsight)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวที่รัฐสภาว่า รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นการนำเข้าวัคซีน ขณะนี้มีวัคซีน Johnson and Johnson ที่ฉีดเข็มเดียว จึงย้าให้ดำเนินการตามแผน นำเข้าวัคซีนทั้ง 3 ยี่ห้อ และในเดือนเม.ย.นี้ จะมีวัคซีนทยอยออกมาฉีดให้กับประชาชนประมาณเดือนละ 10 ล้านโดส จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนทั้งการเตรียมสถานที่ฉีดและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นความร่วมมือของ สร.และท้องถิ่น โดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจ ขอชื่นชมที่บุคลากรทางการแพทย์ สร. อสม. เจ้าหน้าที่ และคนไทยทุกคน ที่ยังช่วยกันเป็นอย่างดี และย้ำว่าห้ามการดักตกรวมถึงต้องกระจายวัคซีนให้มากและเร็วขึ้น ทั้งนี้สถาบันจัดอันดับเครดิตของโลก ได้แก่ มูดีส์ ฟิทช์เรตติ้ง และสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทย ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสาธารณสุข ทำให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยยังคงเข้มแข็ง โดยตั้งเป้าหมาย GDP ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, one 31, เดลินิวส์, สยามรัฐ, nationtv, โพสต์ทูเดย์, INN, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, ประชาชาติ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวที่วัคซีนของบ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่ผ่านการรับรองจาก ออย.แล้ว ขึ้นอยู่กับบริษัทว่าจะขายให้รัฐบาลหรือไม่ โดยรัฐบาลขอให้เป็นหลังจากที่วัคซีนแอสตราเซนเนกาส่งตามคำสั่งซื้อ 61 ล้านโดสแล้ว เพราะเป็นวัคซีนหลักที่ใช้กับคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100) สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thailandplus, ทีวีช่อง 5, NBT

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสร. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า กทม. พญ.ปานฤดี โมโนมายพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. ตรวจเยี่ยมการคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ณ วัดนิมมานรดี โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มผู้ค้าในตลาดพื้นที่เขตภาษีเจริญ 17 ตลาด 908 ราย ให้บริการระหว่าง 26-28 มี.ค. 2564 ตั้งเป้าหมาย 1,700-2,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, thailandplus, มติชน, อินโฟเควสท์, สำนักข่าวไทย, newtv, workpointtoday

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อชาติ หากฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 50-60 ของประชากรจะสามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย ประเทศไทยจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยวัคซีนที่นำมาใช้กับคนไทยเป็นวัคซีนที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและเหมาะสม ขณะนี้จัดหาวัคซีนโควิด 19 แล้วกว่า 73 ล้านโดส ประกอบด้วย ซิโนแวค 2 ล้านโดส อยู่ระหว่างเจรจาจัดซื้ออีก 5 ล้านโดส และแอสตราเซนเนกา 61 ล้านโดส และจะได้รับจากแอสตราเซนเนกา ประเทศไทย อีก 5 ล้านโดส จึงมั่นใจว่ามีวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกคนที่จำเป็นต้องได้รับการฉีด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. ปิดรพ.สนามแห่งที่ 7 จ.สมุทรสาคร พร้อมปรับรูปแบบให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมยกให้เป็นจังหวัดนำร่องฉีดวัคซีนเพื่อชาติ หลังควบคุมสถานการณ์โรคระบาดได้ พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 9-15 รายต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (mthai, บ้านเมือง)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2021 เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่ ผู้จัดการและผู้ร่วมงาน ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.)

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า วัคซีนซิโนแวคล็อตแรก 200,000 โดส จัดสรรไป 13 จังหวัด 190,720 โดส ส่วนวัคซีนของแอสตราเซนเนกา จัดสรรใน 5 จังหวัด 54,980 โดส มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.-25 มี.ค. 136,190 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 121,392 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.8 และเข็มที่สอง 14,798 ราย คิดเป็นร้อยละ 12

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, thailandplus, newtv.

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 25 มี.ค. 2564 ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว 136,190 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 121,392 ราย และครบ 2 เข็ม 14,798 ราย เดือนมี.ค.ยังคงฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อเนื่อง และเมื่อมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในเดือนถัดไป จะเพิ่ม

ประเด็นข่าว

สถานพยาบาลฉีดวัคซีน เช่น เดือนเม.ย.จะฉีดในสถานพยาบาล 100 แห่ง ก.ค.เพิ่มเป็น 1,500 แห่ง และหากกระจายฉีดวัคซีนในรพ.สต.ก็จะทำให้การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, thailandplus

-ปลัด ก.การอุดมศึกษาฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เกินกว่า 500 ล้านโดส ใน 140 ประเทศ/เขตปกครอง อัตราการฉีดทั่วโลกประมาณ 12.2 ล้านโดสต่อวัน อิสราเอลฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ส่วนเซเชลส์และสหรัฐอเมริกาปรับเอมิเรตส์ฉีดครอบคลุมประชากรกว่า 1 ใน 3 ขณะที่สหรัฐฯ ฉีดมากที่สุดและเร็วที่สุด 2.5 ล้านโดสต่อวัน ใกล้เคียงกับจีนและอินเดีย ประมาณ 2 ล้านโดสต่อวัน จำนวนวัคซีนที่ฉีดในสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนการฉีดทั่วโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-คกก.โรคติดต่อ จ.สระบุรี เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการจัดกิจกรรม ขยายจำนวนผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 500 คน หากเกินต้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ และยึดแนวทางที่ ศบค.กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ ntiontv.

-สสจ.ปทุมธานี รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันที่ 25 มี.ค. 1 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ทำงานร้านเบเกอรี่ในตลาดย่านลำลูกกา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-สสจ.ตาก รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เป็นชาวต่างชาติ และเป็นการติดเชื้อในประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 343 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน อ.เมืองเชียงใหม่ 6 ร้าน ได้แก่ ร้าน Bar beer รวมโชค ร้าน รวมโชค Caf ร้าน Chill out ร้าน View bar Chiang mai ร้าน Red Dragon และร้าน Maya Club ย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะการควบคุมเวลาการเปิด-ปิด และเข้มงวดมาตรการตรวจการเข้า-ออกการใช้บริการ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ผลสอบผู้ป่วยเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผจก., businesstoday, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติ, mthai, TNNthailand, แนวหน้า, สปริงนิวส์, js100, thebangkokinsight, mcot, สำนักข่าวอิศรา, มติชน, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, chiangmainews, thaiPBS, thailandplus) สวท., ทวีทุกช่อง

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. พร้อมด้วย นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ แถลงข่าวกรณีผู้ป่วยเส้นเลือดในท้องโป่งพองแตกและเสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิด 19 ว่า ผู้ป่วยชายอายุ 41 ปี เป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ปลายเดือน ม.ค.ผ่าตัดในรพ.แห่งหนึ่ง หลังผ่าตัด 40 วัน กลับบ้านไปพักที่บ้าน 1 สัปดาห์ อาการปกติ ผู้ป่วยเห็นว่าตัวเองอยู่กลุ่มเสี่ยงจึงเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อต้นเดือน มี.ค. ระบบรายงานวันที่ 1-3 มี.ค.อาการปกติ วันที่ 7 มี.ค. ผู้ติดตามไม่สามารถติดต่อได้ วันที่ 8-9 ของการฉีดวัคซีน มีอาการแน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ เป็นลม แอดมิดที่รพ.แห่งหนึ่ง จากนั้นอาการทรุดลง และวันที่ 13 มี.ค. เสียชีวิต แพทย์สรุปว่าน่าจะเสียชีวิตจากหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองมีอาการแตกหรือรั่วซึมซึ่งเป็นโรคเดิม แต่บังเอิญไปฉีดวัคซีนเมื่อ 10 วันที่แล้ว เบื้องต้นคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าวัคซีนไม่ได้เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ถือเป็นเหตุบังเอิญร่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา

-รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี พิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้น่าจะเสียชีวิตจากหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและมีอาการแตกหรือรั่วซึม แต่บังเอิญไปฉีดวัคซีนเมื่อ 10 วันที่แล้ว คกก.จะสรุปอย่างเป็นทางการในอีก 1-2 วัน โดยกรณีนี้มีแพทย์ด้านโรคเลือดมาร่วมพิจารณาประกอบกับผลตรวจทางแล็บ ส่วนข้อห้ามการรับวัคซีน คือ 1.การแพ้ส่วนประกอบในวัคซีน โดยหากแพ้วัคซีนเข็มแรกจะไม่ให้ฉีดเข็มสอง 2.ผู้มีโรคประจำตัวที่ยังคุมอาการไม่ได้ ทั้งนี้ หลังรับวัคซีนแล้วอาจจะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น ปวด แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด มีไข้ พบได้ใน 24-48 ชม. หากอาการรุนแรง 95% มักจะเกิดขึ้นใน 30 นาที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, one31, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ntiontv, โพสต์ทูเดย์, INN, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, ประชาชาติ, thestandard, newtv, pattyamail, workpointtoday) สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงข่าวผู้ฉีดวัคซีนแล้วเส้นเลือดแตกเสียชีวิต ว่า แพทย์อาวุโสด้านต่างๆ ระบุสาเหตุไม่ได้มาจากวัคซีน ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนทุกชนิดสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์กรณีการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดในประเทศไทย ว่า ผู้ป่วยมีเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองมานานแล้วและพร้อมที่จะแตกได้ทุกเมื่อ ถ้าเกิดการแตกจะมีเลือดออกจำนวนมากและเสียชีวิตทันที ผู้ป่วยรายนี้ได้รับวัคซีนและมีอาการดังกล่าวจึงตัดสินใจค่อนข้างง่ายว่าเป็นอาการที่เป็นมาก่อนนานแล้ว การแตกของเส้นเลือดจึงไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน

2.ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ workpointtoday

-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ยืนยันไม่ได้แพ้วัคซีนของแอสตราเซนเนกา สาเหตุที่ป่วยเข้ารับ. เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดผล

ข้างเคียงได้ง่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงและได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญว่าแพ้วัดซีน 2 ราย คือ 1.หญิงอายุ 26 ปี จ.สมุทรสาคร มีประวัติแพ้กุ้งและไรฝุ่น หลังฉีดวัคซีน 10 นาที มีผื่นแดง คันบริเวณที่ฉีด และศีรษะแดง ร้อนบริเวณหูและใบหน้า หูและตาบวมเล็กน้อย ต่อมาไม่ไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ใจสั่น หายใจไม่สะดวก ได้รับการรักษาทางหลอดเลือดดำและพักสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินประมาณ 4 ชั่วโมง อาการดีขึ้น กลับบ้านได้ 2.หญิงอายุ 30 ปี จ.ราชบุรี ปฏิเสธประวัติโรคประจำตัวและประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหาร หลังฉีด 30 นาที มีผื่นนูนแดงบริเวณคอ หลัง แขน หน้าอก คันทั้งตัว รู้สึกว่าหน้าบวม คลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน จุกแน่นลิ้นปี่ แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย ได้รับการรักษาทางหลอดเลือดดำ และรับไว้สังเกตอาการที่รพ. 1 คืน อาการดีขึ้น กลับบ้านได้

3.ฉีดวัคซีนที่รพ.เอกชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว

-จากการที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าไปฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง จนถูกจับผิดว่าเหตุใดรพ.เอกชนจึงมีวัคซีนป้องกันโควิด ทำให้นายกฯ ต้องชี้แจงว่าพล.อ.ประวิตรไปขอที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อมาฉีดที่รพ.เอกชนที่ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นโควิดของรพ.เอกชน ซึ่งถ้าฉีดวัคซีนแบบเปิดเผยพร้อมกับนายกฯ และ รัฐมนตรีคนอื่นๆ ก็คงไม่โดนตั้งแง่สงสัย

4.การเปิดรับนักท่องเที่ยวของภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (thestandard, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., mcot, TNNthailand, ข่าวหุ้น, one31, เดลินิวส์)

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. แถลงว่า ที่ประชุมศบค.เห็นชอบในหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นำร่อง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัว ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวเข้าประมาณ 1 แสนคน โดยหลังจากนี้ จ.ภูเก็ต และ ททท.จะทำแผนรองรับนักท่องเที่ยวร่วมกัน ก่อนเริ่มนำร่อง 1 เม.ย.นี้ ลดเวลากักตัวเหลือ 7 วัน ในพื้นที่ภูเก็ต กระบี่ พังงา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พัทลุง จ.ชลบุรี เชียงใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว โดยไม่ต้องกักตัวในห้องแต่ให้อยู่ในบริเวณโรงแรมและพื้นที่ที่กำหนด จากนั้นตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป พื้นที่ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทลุง เชียงใหม่ จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ต้องมีมาตรการควบคุม ทั้งนี้จะหารือในรายละเอียดร่วมกับ ศบค. ผู้ว่าฯ ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, one 31, เดลินิวส์, สยามรัฐ, nationtv, โพสต์ทูเดย์, INN, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, ประชาชาติ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยวของภูเก็ตต้องให้กรมควบคุมโรคและทีมแพทย์ สธ.ประเมินเป็นระยะ โดยจะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนในสัปดาห์หน้า ภูเก็ต 1 แสนโดส เกาะสมุย 5 หมื่นโดส สมุทรสาคร 1 แสนโดส และกทม. 1 แสนโดส ส่วนเดือนหน้าจะมากอีก 1-2 ล้านโดส ตามคำสั่งซื้อเดิม และกระจายไปพื้นที่ต่างๆ ปลายเดือนพ.ค.หรือต้นเดือนมิ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, ผจก.

-นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กล่าวว่า แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวตามกำหนดตามเดิมจะเป็นช่วงไตรมาส 4 นำร่องในจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยุติโดยเฉพาะแถบอันดามัน เบื้องต้น จ.ภูเก็ต ขอเปิดจังหวัดก่อนไตรมาส 4 ซึ่งต้องดูความคุ้มค่าและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดบริการด้านสุขภาพ ระหว่างอบจ.ภูเก็ต กับเครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป

5.บริหารจัดการวัคซีนล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีคนส่งไลน์ถึงนายกฯ ตำหนิ สธ.บริหารจัดการวัคซีนล่าช้า ว่า การจัดการวัคซีนทำตามระบบ โดยมีเพียงพื้นที่กทม.ที่ล่าช้า เนื่องจากการรับวัคซีนที่เป็นเรื่องความสมัครใจ ยืนยันวัคซีนมีเพียงพอและจะทยอยเข้ามา ซึ่งนายกฯ ส่งข้อมูลทางไลน์ แต่ไม่ได้ชี้แจงเพราะข้อมูลที่กล่าวหาไม่น่าเชื่อถือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้วางแผนการกระจายและฉีดวัคซีนไว้ล่วงหน้าแล้ว และปรับเปลี่ยนได้ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับ ซึ่งได้เริ่มฉีดวัคซีนเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้เดือนมิ.ย. เนื่องจากมีการระบาดเกิดขึ้น ขณะนี้มีวัคซีนรวม 3 แสนโดส กระจายฉีดแล้วในสถานพยาบาล 30 แห่ง เดือนเม.ย.จะมีอีก 8 แสนโดส ฉีดในสถานพยาบาล 100 แห่ง เดือนพ.ค. 1 ล้านโดส ฉีดในสถานพยาบาล 200 แห่ง เดือนมิ.ย. 6 ล้านโดส ฉีดในสถานพยาบาล 1,000 แห่ง เดือนก.ค. 10 ล้านโดส ฉีดในสถานพยาบาล 1,500 แห่ง และเดือน ส.ค. อีก 10 ล้านโดส ยืนยันรัฐบาลจัดหาวัคซีนโควิดได้แล้ว 63 ล้านโดส ทั้งหมดฉีดฟรี ซึ่งจำนวนนี้เพียงพอและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกคนในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิดในประเทศไทย คาดได้ข้อสรุป มิ.ย. 2564 ก่อนเสนอเป็นแผนปฏิรูประบบสุขภาพของไทยต่อไป

6.ลดวันกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, จส.100, newtv, thailandplus, ช่อง 5, 9)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มติของ ศบค. ที่ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปจะลดวันกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเหลือ 10 วัน มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติจะต้องมีการตรวจโควิด 19 ก่อนเข้ามา ส่วนคนไทยจะได้รับการผ่อนผันให้มาตรวจระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันตัว ยกเว้นผู้เดินทางมาจากประเทศที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ยังต้องกักตัว 14 วัน ประกอบด้วย 1. ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ คือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐซิมบับเว สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐบอตสวานา สาธารณรัฐแซมเบีย 2.ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก คือ สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐรวันดา 3.ภูมิภาคแอฟริกากลาง คือ สาธารณรัฐแคเมอรูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 4. ภูมิภาคแอฟริกากลาง สาธารณรัฐกานา และประเทศที่ตรวจพบใน Quarantine Facility ในไทย สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐโมซัมบิก ทั้งนี้จะแจ้งต่อ.การต่างประเทศและประกาศผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคทุก 2 สัปดาห์

7.ข่าวปลอมวัคซีนโควิด 19 ทำมาจากไขมันหมู

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย กรณีมีการแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทำมาจากไขมันหมู ได้ตรวจสอบกับกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ไทยนำเข้าจากซิโนแวคและแอสตราเซนeca มีการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งส่วนประกอบโดยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไม่มีไขมันหมูเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

8.อินเดียพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-อินเดีย พบเชื้อไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่ เป็น Double mutant ซึ่งสามารถหลบหนีจากภูมิคุ้มกันที่มีการติดเชื้อ และสามารถแพร่เชื้อได้เร็วขึ้น 20%

9.คลัสเตอร์ ตม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, สยามกีฬา

-พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบ.ช.ตม. กล่าวว่า การตั้งรพ.สนาม ตม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมส่งทีมแพทย์ไปตรวจสอบสุขภาพจิตผู้ต้องกักแล้ว เบื้องต้นมีผู้ต้องกักส่งไปกักตัวทั้งหมด 393 คน ตรวจพบเชื้อเพิ่มอีก 7 คน รวมเป็น 400 คน รวมยอดผู้ต้องกักทั้งหมด 1,450 คน แบ่งเป็น ตม.สวนพลู 896 คน ตม.บางเขน 554 คน ในจำนวนนี้แยกกักที่รพ.สนาม 99 คน และมีการส่งผู้ต้องกักกลับประเทศแล้วเกือบร้อยคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, js100

-สจ.นนทบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นชาวเวียดนาม รวมผู้ป่วยสะสมการระบาดระลอกใหม่ 198 ราย แหล่งติดเชื้อมาจาก ตม.สวนพลู และ ตม.บางเขน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, สยามกีฬา

-พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.3 บก.สส.ตม. กล่าวถึงกรณีศูนย์โควิด 19 นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นชาวเวียดนาม มาจาก ตม.บางเขน และ ตม.สวนพลู ว่า ทั้ง 2 รายได้รับการประกันตัวในชั้นศาลเมื่อเดือน ธ.ค. 2563 และเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทุก 30 วัน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับห้องกักของตม. จึงเป็นไปได้ที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ต้องกักติดเชื้อ

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ**กัญชา-กัญชง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ระบุ อุตสาหกรรมกัญชาในประเทศไทยจะยังดำเนินต่อไปอย่างน้อย 5 - 6 ปี ปัจจุบันทุกธุรกิจต้องการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยกัญชง-กัญชา ส่งผลให้ทุนบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบาลสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให้กัญชง-กัญชาเป็น Product Champion ตัวใหม่ สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ยาแผนไทย 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่ประเด็นที่น่าจับตามองหลังการปลดล็อกกัญชง-กัญชาเชิงพาณิชย์ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก โดย นายนาคาญ์ ทวีชาวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ขั้นตอนการขออนุญาตกับ ออย. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเสริมอาหาร ได้ยื่นเรื่องไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้ประกอบการเองไม่ชัดเจนที่จะกำหนดตัวผลิตภัณฑ์ ขณะที่ยอย.มีข้อกำหนดเพื่อพิจารณาที่ควรระวังทั้งกลุ่มเสริมอาหารและกลุ่มเครื่องสำอาง ส่งผลกับการกำหนดทิศทางต่อการพัฒนาของผู้ประกอบการ**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-ดร.เอมอร โภทิรา ที่ปรึกษาประธาน บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถใช้กัญชาสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้แต่ต้องตีไลน์ธุรกิจให้ถูกต้อง หากต้องการใช้กัญชาสร้างเศรษฐกิจต้องทำการวิจัย สืบวจตลาด ขณะเดียวกันภาครัฐต้องผลักดันร่างกฎหมายที่รับรองคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและประเทศปลายทางที่ต้องการส่งออกกัญชาทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้

เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.ชลุง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ชลุง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นรพช.ขนาด 30 เตียง ให้บริการผู้ป่วยทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ปัจจุบันมีผู้รับบริการ 400 - 450 คนต่อวัน มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังมารับบริการทั้งสิ้น 11,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 53 ราย ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 36 ราย ประชาชน อ.ชลุง และพื้นที่ใกล้เคียง จึงจัดหาทุนก่อสร้างอาคารล้างไตประชาร่วมใจ จัดหาเครื่องฟอกเลือดไตเทียม ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจนสามารถเปิดให้บริการได้

เอาผิดรพ.เอกชนปฏิเสธผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, innnews, newtv, สำนักข่าวไทย)

-นายชาติรี พินโย นิตกรชำนาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าแจ้งความที่สน.พหลโยธิน เพื่อเอาผิดรพ.เปาโล เกษตรกรณิพริตตีวา-น.ส.วิษญาพร วิเศษสมบัติ ถูกส่งมารักษาตัวด้วยอาการโคม่า แต่รพ.ไม่ได้รับการรักษาทันทีและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดูแลผู้ป่วย UCEP ทำให้เสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตและทางเดินหายใจล้มเหลว ผลชันสูตรศพพบสารเสพติดจำนวนหนึ่งแต่ไม่พบแอลกอฮอล์

อสม.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, acnews

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงกรณี อสม.สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ว่า สามารถทำได้ เนื่องจากมิได้เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และไม่ได้รับเงินเดือนประจำ แต่ได้รับค่าป่วยการจากทางราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, bluechipthai)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปี 2563 พบเหตุการณ์จมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 41 เหตุการณ์ โดยวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เกิดเหตุมากที่สุด ร้อยละ 38.2 การป้องกันการจมน้ำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรใช้มาตรการ "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" คืออย่าเข้าใกล้แหล่งน้ำ อย่าเก็บสิ่งของที่ตกลงไปในน้ำด้วยตนเอง อย่าก้มหรือชะโงกลงไปแหล่งน้ำ ส่วนกลุ่มเด็กโต เน้นห้ามการไปเล่นน้ำกันเอง หากพบคนตกน้ำควรใช้มาตรการ "ตะโกน โยน ยื่น" คือตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ โยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ให้คนตกน้ำเกาะพยุงตัว ยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำ นอกจากนี้ ชุมชนควรสร้างรั้วกัน ติดตั้งป้ายเตือน และเตรียมอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง เป็นต้น

ฉีดโบท็อกซ์เถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เขาวนาชัย ผบก.ปคบ. นำกำลังจับกุม นายภัทรวัตติ์ ตระกูลเพชร อายุ 27 ปี ผู้ต้องหาจับฉวยยาเสริมความงามภายในห้องพักชั้น 16 คอนโดฯแห่งหนึ่งย่านหัวหมาก-รามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. โดยโฆษณาหาลูกค้าทางออนไลน์ พร้อมของกลางยาโบท็อกซ์ในเข็มฉีดยา 3 เล่ม กล่องโบท็อกซ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เข็มฉีดยา 154 เล่ม และอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับประกอบวิชาชีพเวชกรรม 14 รายการ หลังให้สายติดต่อฉีดโบท็อกซ์หน้าใสในราคา 3,500 บาท